

ลดอุปอีกติดเชื้อแค้ 19 มาตรการอยู่บ้านเพื่อชาติได้ผลน่าพอใจ กรม.ไฟเี่ยวลดค่าไฟฟ้า3ค.ช่วยปชช. น.8

ลดอุป (ต่อจากหน้า 1)

ความคืบหน้าการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของไทยเมื่อวันที่ 21 เม.ย. ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพียงแค้ 19 คน ถือเป็นตัวเลขที่ต่ำสุดในรอบเดือน แต่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ป่วยสะสมรวม 2,811 ราย กลับบ้านแล้ว 2,108 ราย เหลือรักษา 655 ราย

ในหลวงโปรดเกล้าฯลงพระราชทานกทม.-นนทบุรีบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ทรงห่วงใย ทรงให้ความสำคัญ และทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (โควิด-19) ในชุมชนจังหวัดปริมณฑล ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญลงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี

โดยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ได้เชิญลงพระราชทานจำนวน 3,792 ถุงไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีรวม 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางกรวย จำนวน 1,525 ครั้วเรือน, อำเภอบางบัวทอง จำนวน 1,135 ครั้วเรือน และอำเภอไทรน้อย จำนวน 1,132 ครั้วเรือน อาทิ ชุมชนวัดสิงห์, ชุมชนวัดอุบลวนาราม (วัดบัว), ชุมชนปากคลองห้าร้อยริมคลองพระพิมล, ชุมชนวัดบางไผ่ และชุมชนเทศบาลไทรน้อย กับเชิญลงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ เขตสวนหลวง, เขตราชเทวี, เขตคลองสาน, เขตคลองสามวา, เขตธนบุรี, เขตสะพานสูง, เขตคลองสาน และเขตวัฒนา อาทิ ชุมชนคริวเหนือ, ชุมชนหลังสวนสมเด็จพระเจ้า, ชุมชนวัดอินทรากรม, ชุมชนแออัดริมทางรถไฟคลองสาน และชุมชนมาอิน เป็นต้น ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำงานโรงงาน, เกษตรกร, ค้าขายในชุมชน, รับจ้างรายวันทั่วไป, ขับรถแท็กซี่, ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง, เก็บของเก่าขาย มีรายได้ไม่แน่นอน ส่งผลกระทบกับการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (โควิด-19)

สกัดพุดัดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก

(ล่าสุดวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563)

ติดเชื้อทั่วโลก : 2,485,567 คน

เสียชีวิต : 170,321 คน/รักษาหาย : 647,688 คน

ติดเชื้อในไทย : 2,792 คน/เสียชีวิต : 48 คน

วันที่ 21 เม.ย. 63 ติดเพิ่ม : 19 คน

16วันโปรดเกล้าฯไปแล้วเกือบ2แสนถุง

ตั้งแต่วันที่ 5-20 เมษายน 2563 ได้เชิญลงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วกว่า 136,413 ถุง และชุมชนในจังหวัดปริมณฑลอีกกว่า 30,813 ถุง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนที่ได้รับพระมหากรุณา และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใย และทรงไม่ทอดทิ้งประชาชนทุกหมู่เหล่า

ไทยยืมติดเชื้อ19คนต่ำสุดในรอบเดือน

นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (ศบค.) แถลงข่าวประจำวันว่า วันนี้มีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่จำนวน 19 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย กลับบ้าน 109 ราย ยอดสะสมรวม 2,811 ราย กลับบ้านแล้ว 2,108 ราย เสียชีวิตรวม 48 ราย ยังรักษา 655 ราย ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่เสียชีวิตเป็นชายไทยอายุ 50 ปี อาชีพขับรถแท็กซี่ มีโรคประจำตัวคือเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังควบคุมได้ไม่ดี สืบบุหรื ประวัติเสี่ยง คือรับส่งผู้โดยสารไปดูมวยที่สนามมวยลุมพินี เริ่มมีอาการป่วย

คือ หายใจลำบาก ไข้ต่ำ มีอาการไอ 18 มี.ค. เข้ารับการตรวจ รพ. แห่งหนึ่งใน กทม. ได้ยากกลับปรี๊ดประทานที่บ้าน แต่อาการไม่ดีขึ้น จึงเข้ารับการรักษาอีกครั้งวันที่ 23 มี.ค. ด้วยอาการไข้สูง 39.5 องศาเซลเซียส ปวดเมื่อยตามตัว หายใจลำบาก มีเสมหะเพิ่มขึ้น จึงส่งตรวจหาเชื้อและยืนยันเป็นโควิด-19 อาการค่อยๆ แย่ลงและเสียชีวิตวันที่ 20 เม.ย.

อยู่บ้านหยุดเชื้อใช้ได้ผล

“จาก 27 รายลงมาเหลือ 19 ราย ก็ยังต้องเกาะตัวเลขอย่างนี้ไปเรื่อยๆ แต่ยังยืนยันว่าผลจากวันนี้มาจากช่วง 14 วันที่แล้วที่ร่วมกันทำอย่างดี คืออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ผลตรงนั้นมาจากความร่วมมือร่วมใจกัน ส่วนคนรักษาอยู่ 655 ราย ทำให้เตียงในโรงพยาบาลว่างมากขึ้น ถือเป็นเรื่องที่ดี โรคอื่นก็ลดลงไปด้วย เช่นโรคไข้หวัดใหญ่ก็น้อยลง จาก การที่เราหันมาดูแลสุขภาพกัน” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว นพ.ทวีศิลป์ กล่าว ว่า ผู้ป่วยรายใหม่ 19 ราย แบ่งเป็น 1. ผู้ป่วยสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 10 ราย มาจาก กทม. 7 ราย 2. ไปสถานที่ชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า, ตลาดนัด, สถานที่ท่องเที่ยว 2 ราย 3. อาชีพเสี่ยง 1 ราย 4. พิธีทางศาสนา 1 ราย 5. ค้นหาเชิงรุก 4 ราย จากยะลา 2 ราย และ

ตรวจก่อนทำหัตถการ 2 ราย และ 5. กลับจากต่างประเทศอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ 1 ราย คือ กลับจากสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ กทม.

กทม.ครองสถิติผู้ป่วยสูงสุด

สำหรับจังหวัดที่มีผู้ป่วยมากที่สุดยังเป็น กทม. 1,447 ราย ผู้ป่วยจากสถานที่กักตัวของรัฐใน กทม. มี 3 ราย ขณะที่สตูลมีผู้ป่วย 19 รายมาจากในสถานที่กักตัวของรัฐทั้งหมด แต่การติดเชื้อในจังหวัดเป็นศูนย์ จึงต้องปรับลงมาอยู่ในกลุ่ม 9 จังหวัดที่ไม่มีการรายงานรักษาผู้ป่วยเลย จึงเป็น 10 จังหวัดคือ กำแพงเพชร, ชัยนาท, ตราด, น่าน, บึงกาฬ, พิจิตร, หนองบัวลำภู, อ่างทอง และสตูล

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า จังหวัดที่มีผู้ป่วยรายใหม่ในรอบ 7 วัน มี 11 จังหวัด ได้แก่ กทม., นนทบุรี, ภูเก็ต, ชลบุรี, ยะลา, ปัตตานี, สงขลา, กระบี่, นราธิวาส, ขอนแก่น และ ชุมพร ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยรายงานในช่วง 14 วันเพิ่มอีก 1 จังหวัดคือ สุพรรณบุรี ส่งผลให้ยอดรวมเป็น 36 จังหวัดก็ขอให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับ กทม. และ นนทบุรี เริ่มลดน้อยลง ส่วนต่างจังหวัดยังคงทรงๆ ยังบอกไม่ได้ว่าจะเพิ่มหรือลดลง สำหรับผู้ป่วยรายสัปดาห์พบว่าผู้ป่วยลดลงทุกปัจจัยเสี่ยง แต่กลุ่มใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์นี้คือคนกลับมาจากต่างประเทศ ไปสถานที่ชุมชนตลาดนัด ถึงต้องขอให้อยู่ห่าง ไปไหนมาไหนขอให้ใส่หน้ากากอนามัย หรือไปรับของบริจาคก็ต้องพยายามป้องกันตนเอง เราเห็นกลุ่มก้อนนี้เกิดขึ้นมา

“กลุ่มที่กักตัวในสถานที่ของรัฐรวม 71 รายแล้ว แต่เราทำ 100% คนกลับมาจากต่างประเทศต้องอยู่ในสถานที่รัฐจัดให้ 14 วัน ซึ่งกลุ่มกลับมาจากต่างประเทศอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐในช่วง 2 สัปดาห์นี้มีผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ 2 รองจากสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้า คือ 71 ราย อาชีพเสี่ยงอันดับ 3 39 คน ไปสถานที่ชุมชนตลาดนัดอันดับ 4 24 คน” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

นายกฯ ยืนยันส่งม.ถึงเศรษฐกิจไม่ได้ขอเงิน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่า แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดีขึ้น สถิติผู้ติดเชื้อลดลง แต่ต้องดูต่อไป อย่าเพิ่งผลิผลผลิตผ่อนผันมาตรการขอให้รอฟังข้อมูลสาธารณสุขด้วย ไม่อยากตัดสินใจด้วยแรงกดดัน แต่ต้องดูข้อเท็จจริง ดูข้อมูลจากสาธารณสุข หากผ่อนคลายเป็นเร็วเกินไปสิ่งที่ทำมาทั้งหมดจะล้มเหลว

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเจตนาเปิดผนึกถึงเศรษฐกิจยืนยันว่าไม่ได้ไปกู้เงินหรือยืมเงิน แต่เพื่อสอดคล้องประสานการทำงานรัฐบาลที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้ เป็นการส่งโดยเปิดเผย ไม่มีผลประโยชน์ ต้องการระดมความคิดเห็น

28 เม.ย. พิจารณาพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ส่วนเรื่อง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรี

กล่าวว่าจะมีการพิจารณาในวันอังคารที่ 28 เมษายน ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับความร่วมมือและสถิติจากสาธารณสุขเป็นหลัก ขณะที่การผ่อนปรนให้มีการใช้ดุลพินิจ เช่น เรื่องขนส่งสินค้าของประชาชนให้กระทรวงมหาดไทยดูแล แต่มีการผ่อนปรนอยู่แล้ว อาจยังไม่เข้าใจกัน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการละเมิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยังมีอยู่ ยังไม่น่าพอใจ ถ้าร่วมมือกันมาก การผ่อนปรนก็จะมากขึ้นในอนาคต

ไทยระวังเข้มแรงงานข้ามชาติ

โฆษก ศบค. กล่าวต่อไปว่าประเด็นแรงงานต่างชาติน่าสนใจมีแค่สิงคโปร์ แต่ไทยก็มีเช่นเดียวกัน ดังนั้น ทางกระทรวงสาธารณสุข ต้องเข้าไปดูแล โดยกรมอนามัย และหน่วยงานท้องถิ่นทั้งหลาย ต้องสแกนพื้นที่ทั้งหมด ว่าแรงงานต่างด้าวอยู่กันอย่างไร เน้นย้ำให้มีระยะห่างทางสังคม และส่งเสริมการมีพนักงานสาธารณสุขต่างด้าว (พสต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ทำหน้าที่คล้ายอส. โดยการอบรมให้ความรู้ และให้พวกเขาได้ดูแลซึ่งกันและกันในหลายจังหวัด คาดหวังว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสิงคโปร์ น่าจะเป็นมาตรการควบคุม ป้องกัน ในประเทศไทย 2 ประเด็นนี้สำคัญมาก ต้องป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรค และหากเกิดแล้วต้องควบคุม รวมถึงดูแลที่น้องแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เป็นโรค และเราก็จะปลอดภัยด้วย

ย้ำผ่อนปรนไม่ใช่ยกเลิก

นายแพทย์ ทวีศิลป์ ระบุว่า ติดเชื้อเกิดขึ้นมาประเทศไทย สามารถคุมได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ที่ได้เป็นผลดี แต่การที่เราเรียนรู้ว่า การผ่อนปรน ยกเลิกมาตรการ ผลจะเป็นอย่างไร ก็ให้เรียนรู้จากประเทศเพื่อนบ้าน จะเห็นว่าสิงคโปร์ มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ขณะที่อังกฤษ ถึงแม้วันนี้จะเพิ่มต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ แต่รัฐบาลก็ยังไม่มีท่าทีผ่อนคลายนโยบายการล็อกดาวน์

ล่าสุด มีการพูดคุยร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) อีโอซี ซึ่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอให้เข้าใจตรงกัน คือ 1) ผ่อนปรน ไม่ได้เลิก 2) การผ่อนปรน ต้องมองตรงกันในภาพใหญ่ที่ต้องป้องกันและควบคุมโรค ครอบคลุมทั้งประเทศ และ 3) ต้องมีศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ โดยเฉพาะในระดับจังหวัดที่ให้ความร่วมมือ

หลังจากนั้น ทางของไทยจะมีการตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลเชิงสถิติ รวมถึงนักวิชาการ ร่วมกับภาคธุรกิจ ช่วยกันคิดหาทางออก อย่างที่บอกสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ ปากท้องก็สำคัญ เราต้องไล่เรียงลำดับขึ้นมา ชีวิตต้องอยู่ได้ก่อน เศรษฐกิจ และสังคมจะตามมา เป็นกติกาที่เราใช้ร่วมกันเราถึงมีวันนี้

“วันนี้เราอยู่ในตัวเลขสองหลัก เราต้องช่วยกันให้จำนวนผู้ป่วยใหม่ ต่ำกว่า 10 ให้ได้ ในระยะเวลาอีก 14 วันเป็นอย่างน้อย เราจะได้เห็นว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร เราอาจจะประเทศแรกๆ

ของโลกที่ซัลประเทศได้อย่างดี” โฆษก ศบค. กล่าว

นิสสันปิดสนง.ทั่วโลก

บริษัทนิสสัน มอเตอร์ เปิดเผยในวันนี้ว่า บริษัทจะปิดทำการสำนักงานใหญ่ทั่วโลกเป็นการชั่วคราว รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ในญี่ปุ่นไปจนถึงต้นเดือน พ.ค. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

นิสสัน ระบุในแถลงการณ์ว่า จะปิดทำการสำนักงานใหญ่ทั่วโลกระหว่างวันที่ 25 เม.ย.-10 พ.ค. โดยจะส่งผลกระทบต่อพนักงานทั้งสิ้น 15,000 ราย

ทั้งนี้ นิสสัน ได้ปิดการผลิตส่วนใหญ่แล้วทั่วโลกอันเนื่องมาจากโรคระบาด โดยโรงงานผลิตรถยนต์หลายแห่งของนิสสันในญี่ปุ่นได้ปิดทำการมาตั้งแต่ต้นเดือน เม.ย. ขณะที่อุปสงค์รถยนต์ทรุดตัวลงอย่างหนักท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19

1 มหาเศรษฐีพร้อมช่วยรัฐ

นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ อดีตประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประสานกรรม การบริหาร และกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด ในฐานะผู้สร้างคามมั่นคงจากการเป็นเจ้าของ ผู้ก่อตั้งสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ส และผู้ถือหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ ที่มีโรงพยาบาลในสังกัดราว 43 แห่ง ซึ่งร่ำรวยเป็นอันดับ 11 ตามการจัดอันดับโดยนิตยสาร ฟอร์บส์ ล่าสุดเมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 84,900 ล้านบาท ออกมาเปิดเผยตนพร้อมให้การสนับสนุนรัฐบาลในการร่วมกันฝ่าวิกฤติโควิด-19 ในเมืองไทย

หมอลเสริฐ กล่าวว่า ตนในฐานะที่มีความพร้อมด้านการเงิน และการแพทย์ ก็ดีให้ความช่วยเหลือแก่แพทย์สภา และกระทรวงสาธารณสุข ในการนำเครื่องบินไปรับส่งบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก เพื่อเดินทางไปรักษาคนไข้ติดเชื้อในจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะที่ภูเก็ต และส่วนอื่นๆ ของประเทศ พร้อมกับเข้าไปช่วยให้การศึกษแก่ผู้คนในการระมัดระวังการติดเชื้อไวรัสจนประสบความสำเร็จในหลายจังหวัด

“เรื่องที่น่าขงรัฐมนตรีร้องขอมา ผมคิดว่าปัญหาที่ประเทศไทยเราจะต้องเจออีกต่อจากโควิด-19 คือ ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ ผมจึงอยากจะช่วยรัฐบาลในเรื่องนี้ โดยเฉพาะที่จังหวัดสุโขทัย”

หมอลเสริฐ กล่าวว่า เหตุที่ต้องเป็นจังหวัดสุโขทัย เพราะใต้ดินมีน้ำจำนวนมาก ที่สามารถนำมาใช้เพื่อการเกษตรกรรมได้ เดิมทีสุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียง ใช้น้ำจากแก่งเสือเต้นซึ่งเป็นที่รวมของแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน เมื่อรัฐบาลไม่ให้ใช้แก่งเสือเต้น น้ำที่หลวมมากในยามฤดูฝนก็จะไหลผ่านเมืองลงทะเลไปไม่สามารถเก็บกักมาใช้ทำประโยชน์ได้เลยในหน้าแล้ง ไปดูตอนนี้ก็ได้ว่า แม่น้ำยมสามารถเดินข้ามไปอีกฝั่งได้ เพราะน้ำแล้งแห้งขอดไปหมด

“ผมอยากจะช่วยออกเงิน ให้รัฐส่งผู้แทนจังหวัดมา มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยจัดหาพื้นที่

ที่มีความเหมาะสม และไม่ทำให้เจ้าของที่ดินเดิมเดือดร้อน พร้อมทหารช่าง รวมถึงอาจจะจ้างทหารที่เกษียณราชการแล้ว แต่ยังมีกำลังวังชาอยู่ มาช่วยกันขุดบ่อน้ำเล็กๆ ให้ชาวบ้าน มีน้ำไว้ใช้ ถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ เราอาจใช้เวลาขุดบ่อน้ำให้ชาวบ้านไว้เลี้ยงปลา และทำนาปรังได้ภายในเวลาเพียง 10 วันเท่านั้น” หมอเสรีกล่าว

นายกฯไม่เคยแจ้งเปิดห้าง

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวยืนยันว่า ยังไม่มีการพิจารณาต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่จะมีการประชุมกันในอังคาร ที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา

ทุกอย่างอยู่ที่ความร่วมมือ ยืนยันว่ารัฐบาลได้ดูแลประชาชนอย่างครอบคลุม ย่อมมองแค่เรื่องเงินเยียวยา ทั้งนี้ จะไม่ผลิผลลามผ่อนปรนจะต้องพิจารณาและดูถึงสถิติต่างๆ รวมทั้งจะต้องระมัดระวังให้มากที่สุด แต่จะไม่ทำเพราะแรงกดดัน เข้าใจดีว่าทุกคนได้รับความเดือดร้อน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพของประชาชน

ทั้งนี้ ยืนยันว่าไม่ได้พูดว่าจะมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ หรือเปิดห้างสรรพสินค้าในวันที่ 1 พ.ค. ทั้งนี้ ประกอบการหรือภาคเอกชนที่ต้องการผ่อนปรน ก็ให้จัดทำแผนรับมือเสนอเข้ามายังภาครัฐเพื่อพิจารณา และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานความมั่นคงไปดูแลในเรื่องการขนส่งที่มีเสียงเรียกร้องของประชาชนที่ประสบปัญหาขนส่งสินค้าข้ามพื้นที่หรือจังหวัดไม่ได้

เพจดังไทยเอาอยู่เพราะร่วมมือ

เพจ Infectious ง่ายนิดเดียว ซึ่งเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาโรคติดต่อแบคทีเรียไวรัส เชื้อรา ปราลิต, Emerging disease, ยาต้านจุลชีพ และเอชไอวี ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับ 10 เหตุผล ที่ทำให้ประเทศไทยมีเคสผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ทะลุหลักหมื่น หลักแสน แบบต่างประเทศ โดยยกตัวอย่าง ประเทศ สหรัฐอเมริกา มีผู้ป่วย 760,000 ราย ตาย 40,000 ราย สเปน ผู้ป่วย 200,000 ราย ตาย 20,000 ราย, อิตาลี มีผู้ป่วย 178,000 ราย ตาย 20,800 ราย, ฝรั่งเศส มีผู้ป่วย 152,000 ราย ตาย 19,000 ราย, เยอรมัน มีผู้ป่วย 145,000 ราย

(อ่านต่อหน้า 9)

ลดอุป

(ต่อจากหน้า 8)

ตาย 4,600 ราย UK เสียชีวิต 120,000 ราย ตาย 16,000 ราย

สำหรับ 10 เหตุผลที่ทางเพจ Infectious ง่ายนิดเดียว สรุปมาแบบเข้าใจง่ายคือ

1) เรามีระบบคัดกรองที่ชุมชนที่ดี อสม.

1.4 ล้านคน เคาะประตูบ้าน รพ.สต.ลงพื้นที่จริงจิงทั่วโลก องค์การอนามัยโลกชื่นชม เฉพาะที่ อสม. รพ.สต.คัดกรองได้ส่งเข้าระบบเกือบ 5,000 ราย รวมทั้ง จนท. รพ.สต. และ นวก.สาธารณสุข ทำให้ไม่แพร่ในชุมชนยังมีผลิตหน้ากากผ้า สอนให้ความรู้จริงจิงในชุมชน ถ้า คปท. คงบ้านใครบ้านมัน คนในชุมชนก็ยกย่องเป็นหูเป็นตา บ้านไหนเสี่ยง บ้านไหนกลับจาก คปท. จะสอดส่องกัน รายงานผู้เกี่ยวข้องประชาชนมีองค์ความรู้ ป้องกันตัวเองในระดับดี

2) อบต. อบจ. ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน จนท. ท้องถิ่น ผู้ว่าราชการการจังหวัด ฐานะ EOC มีอำนาจสั่งการเต็ม Lockdown ปิดเมืองสนับสนุนด้านกำลังคน ตั้งด่านวัดไข้ สูดยอดแล้ว

3) ทีมระบาด นักระบาด SRRT มดงานคนสำคัญ สอบสวน ค้นหา ลงพื้นที่ตามเคสสัมผัสมาตรวจ คือโน่นนี่ๆ เนื่อง ที่ชัดเจน timeline แต่ละเคสไปที่ไหน ใครเสี่ยงพิกัดจุดเสี่ยง ทั่วประเทศ ทีมกรมควบคุมโรค สคร. ทีมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแล็บ 91 แห่งทั่วประเทศ ตรวจป้ายคอไปแล้ว 1.4 แสนตัวอย่าง ทีม สสจ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

4) ทีมหน้าด่าน บก เรือ อากาศ สนามบิน คัดกรองไปแล้ว 6.5 ล้านคน ทีมคัดกรองที่สถาบันพยาบาล โรงพยาบาล ทั่วประเทศทั้งภาครัฐ เอกชน ตรวจจับเคสเข้าข่ายสอบสวนโรค 40,000 ราย พบคนไขยืนยัน 2,700 ราย และป้ายคอเพื่อหาเชื้อไปแล้ว 1.4 แสนครั้ง ตรวจมากกว่าประเทศญี่ปุ่น ที่ระบาดระลอก 2

5) ทีมอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญใน รพ.แพทย์ ทั้งที่ทำงานและเกษียณราชการแล้วเบื่องหลัง ระดมสมองออกแนวทางการดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานของไทยเอง และสอน อบรม ตลอดอัปเดตตลอด ไม่เคยขาด เร่งผลิตวัคซีน ผลิตยา เพียงพอถ้ามีระบาดระลอกสอง

6) ทีมมดงานในสถาบัน โรงพยาบาล หมอ แผนไทย พยาบาล เภสัช ทันตะ MT RT PT นวก. สาธารณสุข และ back office ประชาสัมพันธ์การเงิน แม่บ้าน รปภ. จ่ายกลาง นิติเวช โฆษณาการห้องบัตร ฝ่ายช่าง รพ. นักสังคมสงเคราะห์ palliative และจิตอาสา ซักซ้อมแผนทั้งบนโต๊ะ ซ้อมสถานการณ์จริง เตรียมเตียง ไอซียู ห้องแยกโรคพร้อมเพรียง

7) ประชาชนที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ กินร้อน ช้อนจืด ล้างมือ สวมหน้ากาก ห่างกัน 1-2 เมตร ที่เห็นชัดต่างจาก คปท. คือ หน้ากากอนามัย เราใส่มากกว่าในยุโรป ตั้งแต่ระบาด แลมองบ้างที่ที่ไม่ใส่ถือว่าผิดกฎหมาย และภาครัฐหน่วยงานอื่น เอกชน ประชาชนบริจาคสิ่งของ เงิน อุปกรณ์ต่างๆ อาหาร หน้ากาก ชุดหมี่ กล่องอะคริลิก เตียงเคลื่อนย้ายคนใช้แรงต้นลบสร้างห้องแรงดันลบ โรงแรม ยินดีให้ใช้สถานที่เป็นที่กักกัน หรือ state quarantine รองรับคนไทยกลับ

จากต่างประเทศ ตัวเลขที่เตรียม 20,000 ราย ตอนนี้ใช้ไป เพียง 2300 ราย ตรวจจับ ตักจับ คนไทยที่ติดเชื้อจาก state quarantine ได้ 70 คน ทำให้ไม่แพร่กระจายในชุมชน

8) วัฒนธรรมเราไม่ได้กอด จูบ สัมผัสมือ เราไหว้ ไม่สัมผัสตัวกัน เหมือนต่างประเทศ จึงเห็น ราชวงศ์อังกฤษแนะนำให้ไหว้อย่างเอเซีย ลดการจับมือ กอด จูบ

9) ภูมิอากาศ ไทยร้อน ไวรัลโคโรนาไม่ได้ชอบ คปท. อากาศหนาวเย็นกว่าไทย แต่พอเข้าฤดูฝน หนาวโรคประจำถิ่นเจ้าเก่าจะมาเยือน ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่, ไข้เลือดออก, หลอดลมอักเสบจากอาร์เอสวีในเด็ก เราจึงต้องรีบจับกับโคโรนาอีก 1-3 เดือนก่อนเชื้อประจำถิ่นเราจะมาทวงแชมป์

10) การขนส่งมวลชนเราไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าเป็นหลักแบบต่างประเทศ ทำให้คนไม่ได้เคลื่อนย้ายมวลชน เราจึงกังวลอย่างกรณีสงกรานต์ที่คนจะเดินทางเป็นแสน ข้อมูลจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กราฟการเดินทาง เคลื่อนย้ายมวลชนลดลงชัดเจน

ศบค.เปิดอาชีพเสี่ยงติดไวรัสสมาทที่สุด

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่า 5 อาชีพเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งมียอดผู้ป่วยมากที่สุด และส่วนใหญ่อยู่จัดอยู่ในกลุ่มคนที่มียายุ 20-39 ปี ได้แก่

1. รับจ้างทั่วไป/ฟรีแลนซ์ พบผู้ป่วย 395 คน
2. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว พบผู้ป่วย 308 คน
3. พนักงานบริษัท/โรงงาน พบผู้ป่วย 235 คน
4. พนักงานในสถานบันเทิง พบผู้ป่วย 176 คน
5. นักเรียน/นักศึกษา พบผู้ป่วย 164 คน

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 21 เม.ย. 63 จากยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 2,811 คน

กรม.รับข้อเสนอลดงบประมาณปี64

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ส่วนราชการต่างๆ เสนอ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อาทิ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปรับลด 60,271,400 บาท สถาบันพระปกเกล้าปรับลด 20,968,163 บาท สำนักงานศาลยุติธรรม ปรับลด 157,866,100 บาท สำนักงาน กคต.ปรับลด 33,806,000 บาท สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินปรับลด 23,079,100 บาท สำนักงาน ป.ป.ช.ปรับลด 166,725,600 บาท สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปรับลด 298,516,800 บาท สำนักงานอัยการสูงสุดปรับลด 141,716,500 บาท สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปรับลด 10,556,300 บาท และสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ปรับลด 13.9633 ล้านบาท เป็นต้น

เตรียมรับคนไทยตกค้างในญี่ปุ่นกลับ 97 คน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า วันนี้ (21 เม.ย.) คนไทย 97 คนที่ตกค้างในญี่ปุ่นจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH 847 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ และสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG643 จากท่าอากาศยานนาริตะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.30 น. และ 16.30 น. ตามลำดับ

เที่ยวบินทั้ง 2 เป็นเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตให้บินรับ-ส่งบุคคลกลับประเทศไทยตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นผู้ประสานงานขอความร่วมมือสายการบินและขออนุมัติจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย โดยมีจำนวนผู้โดยสารตามที่ได้รับคำสั่งสรรตามศักยภาพของการรองรับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศทั่วโลก 200 คนต่อวันของรัฐบาลไทย

สำหรับคนไทยทั้ง 97 คนเป็นผู้ลงทะเบียนในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับไทยจากประเทศญี่ปุ่นโดยเร่งด่วนกับสถานเอกอัครราชทูต และรับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วันหลังจากถึงประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเพื่อเตรียมสถานที่กักตัว 14 วันแล้ว

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตตระหนักถึงความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของคนไทยในญี่ปุ่นอีกจำนวนมากที่ยังตกค้างอยู่ในญี่ปุ่น และกำลังเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกคนได้กลับบ้านเกิดโดยเร็วที่สุด

ผู้ว่าฯตรึงกำชับจัดระเบียบตลาด

นายสิริชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ได้กำชับให้ทุกพื้นที่ดำเนินมาตรการการจัดระเบียบตลาดสด ตลาดนัด เพื่อลดความเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 โดยขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการตลาดในพื้นที่ดูแลตลาดให้ถูกสุขลักษณะ และปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดตรังโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการกำหนดให้ตลาดสดและตลาดนัด เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ ร้านขายยา ร้านดอกไม้สด เวชภัณฑ์ และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเท่านั้น จัดให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้ค้า ผู้ปฏิบัติงานในตลาดทุกรายและทุกวัน ผู้ค้าและประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัย

เปิดตัวหน้ากากแบบใส 22 เม.ย. นี้

นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงข่าวเปิดตัวหน้ากากผ้าสำหรับคนพิการ

ทางการไต้หวัน (ซึ่งหน้ากากผ้าดังกล่าวผลิตจากใยอยู่ตรงกลาง) เพื่อช่วยให้การพูดสื่อสารมีความเข้าใจ ที่ถูกต้องด้วยการมองเห็นรูปปากที่ชัดเจน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

นางพัชรีกล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มคนพิการเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงวิธีการป้องกันตนเองและการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้มีมาตรการดูแลคนพิการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดสอนการเย็บหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ (โรงงานปักคนพิการสากล) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อฝึกสอนประชาชนและจิตอาสา รวมทั้งผลิตหน้ากากผ้า โดยคนพิการและเจ้าหน้าที่ในราคาขอมเย็บ มีเอกลักษณ์เป็นลายผ้าขาวม้า ด้วยลวดลายสวยงามตามธรรมชาติ สามารถใส่ได้ 2 ด้าน ซักรีดได้ แล้วยากกลับมาใช้ใหม่

ขณะที่ น.ส.อณิธา อินทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า การใช้หน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังเกิดอุปสรรคในการสื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย (คนหูหนวก) ที่ไม่สะดวกในการสื่อสารผ่านหน้ากากผ้าทั่วไป ระหว่างล่ามภาษามือ คู่สนทนา หรือคนพิการด้วยกันเอง ซึ่งไม่สามารถเห็นรูปปาก หรือการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงความรู้สึกผ่านใบหน้า ทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันมีคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายจำนวน 382,615 คน หรือร้อยละ 18.87 จากทะเบียนคนพิการทั้งหมด จำนวนกว่า 2 ล้านคน

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้นำรูปแบบจากต่างประเทศมาปรับใช้และออกแบบหน้ากากผ้าเป็นแบบใส ให้เห็นรูปปาก ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นเทียบเท่ากับหน้ากากผ้า 3 ชั้น ได้มาตรฐาน และป้องกันละอองฝอยจากน้ำลาย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยในการสื่อสารสำหรับคนหูหนวก ล่ามภาษามือ คู่สนทนาทั้งคนปกติและคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายด้วยกัน ทำให้คนพิการมีความสุขในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความปลอดภัย ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตและจัดจำหน่ายได้ภายในเดือนเมษายนนี้

กรม.เยียวยา 14 ล้านคน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการ การขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิของมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ครอบคลุมถึงผู้ได้รับผลกระทบ จากเดิม 9 ล้านคน เป็น 14 ล้านคน ตามที่กระทรวงการคลังได้นำเสนอไป

สำหรับเรื่องงบประมาณ ให้กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณพิจารณาร่วมกันอีกครั้งถึงแหล่งเงินงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินการ หลังพบผู้ได้รับผลกระทบมีมากกว่าได้ประมาณการแล้วเอาไว้ อีกทั้งหลังรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิในการชดเชยรายได้ตามมาตรการ พบว่าผู้ได้รับผลกระทบบางส่วนมีรายชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกรกรรม หรือฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา แต่ประกอบอาชีพลูกจ้าง แรงงานหรือประกอบอาชีพอิสระเป็นอาชีพหลัก

นางนฤมล เผยต่อว่า เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึง กระทรวงการคลังจึงเห็นสมควรทบทวนมติ ครม. เกี่ยวกับมาตรการฯ เนื่องจากมาตรการฯ กำหนดให้ชดเชยรายได้กับผู้ได้รับผลกระทบในเดือน เม.ย. 63 และปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อเป็นวงกว้าง จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยในอนาคต

ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.-พฤษภาคม 16 เม.ย. เวลา 20.00 กระทรวงการคลัง พบผู้ลงทะเบียนรวม 27.76 ล้านคน มากกว่าที่ประมาณการไว้ อีกทั้งการได้รับเรื่องร้องเรียนจากการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ผู้ได้รับผลกระทบบางส่วน มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลอาชีพเกษตรกรกรรม แต่ประกอบอาชีพลูกจ้าง แรงงาน หรืออาชีพอิสระเป็นหลัก ดังนั้น จึงเห็นควรให้ผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ สมควรได้รับสิทธิตามมาตรการดังกล่าวด้วย โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เมื่อได้รับการเยียวยาตามสิทธิแล้ว จะไม่ได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยาของรัฐเกี่ยวกับการเยียวยาในด้านเกษตรกรอีก

กฟน.แจงไม่ได้ขึ้นค่าไฟ

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะโฆษก กฟน. กล่าวว่า ช่วงนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสงสัยว่าค่าไฟขึ้น หรือค่าไฟฟ้าแพง เพราะการไฟฟ้าขึ้นค่าไฟนั้น ไม่เป็นความจริง โดยขอชี้แจงว่า กฟน.ยังใช้หลักเกณฑ์วิธีการคิดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าในอดีตเดิม ส่วนสาเหตุที่ทำให้หน่วยการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนั้น เนื่องจากช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศที่ร้อนจัด มีอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ 36-40 องศาเซลเซียส ทำให้อุปกรณ์

ไฟฟ้าที่ทำความเย็นทำงานมากขึ้นและใช้ไฟฟ้ามากขึ้นในระยะเวลาการใช้งานที่เท่ากัน

ผู้ว่าฯ ก.กล่าวอีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องปรับอากาศ เช่น หากเราตั้งอุณหภูมิแอร์ในห้องไว้ที่ 26 องศาเซลเซียส จะพบว่าในช่วงฤดูร้อนแอร์จะทำงานหนักมากขึ้นกว่าเดิมมาก เพื่อปรับลดอุณหภูมิจาก 40 องศาเซลเซียส ให้ถึงอุณหภูมิ 26 องศาตามที่ตั้งค่าไว้ ซึ่งต่างกันถึง 14 องศาเซลเซียส จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้หน่วยการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น

ด้วยเหตุนี้ในช่วงอากาศร้อนจึงทำให้มีค่าไฟฟ้าสูงขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 มีมาตรการขอความร่วมมือให้ทำงานที่บ้านเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยและทำงานอยู่กับบ้าน เป็นอีกสาเหตุที่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตลอดทั้งวันเป็นเวลายาวนานเพิ่มขึ้น เปิดแอร์นานขึ้น เปิดปิดตู้เย็นบ่อยครั้ง ประกอบอาหารด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้า มีการใช้น้ำอุปโภคบริโภคมากขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำทำงานมากขึ้น

ทั้งหมดนี้จึงเป็นสาเหตุที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นโดยไม่รู้ตัว โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าและคำนวณค่าไฟฟ้าง่ายๆ ผ่าน MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรีทั้ง App Store และ Google Play คลิก <http://onelink.to/measmartlife>

รัฐอนุมัติลดไฟ-ใช้ฟรี

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ออกมากล่าวสรุปภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบมาตรการเยียวยาการลดภาระค่าไฟฟ้า ระหว่างเดือน มี.ค.-พ.ค.63 วงเงิน 23,688 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรี และ ครม.ที่ช่วยเหลือประชาชน โดยบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าในกลุ่มของไปบ้านที่ใช้ในครัวเรือนอย่างถ้วนหน้า ซึ่งเป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตของประชาชน จากการร่วมมือดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

ด้วยการทำงานที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ร่วมกันหาทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

โดยมาตรการดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่อยู่อาศัยจำนวน 22 ล้านราย ส่วนภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อ หรือแจ้งตรงมาที่ตนอย่างไม่เป็นทางการ ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ศึกษาปัญหาและอุปสรรคก่อนจะนำมาพิจารณาอีกครั้ง

สำหรับรายละเอียดของมาตรการเยียวยา

ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือน ที่ประกาศออกมาเมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. มิเตอร์ไฟ

ขนาดไม่เกิน 5 แอมป์ จะได้ใช้ฟรีได้ไม่เกิน 150 หน่วย 2 มิเตอร์ไฟขนาดเกิน 5 แอมป์ จะมีข้อกำหนดคือ หากใช้มากกว่าเดือน ก.พ.63 แต่ไม่เกิน 800 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือน ก.พ. หากใช้เกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือน ก.พ.บวกกับส่วนที่เกิน ที่ได้รับส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต์ และหากใช้เกิน 3,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือน ก.พ. บวกกับส่วนเกิน ซึ่งได้รับส่วนลด 30 เปอร์เซ็นต์ โดยการลดหย่อนดังกล่าวจะมีการคืนค่าใช้ฟรีให้ในรอบถัดไป

นายกสั่งแก้ปมขนส่งสินค้า

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ได้รายงานวาระขณะนี้คนร้องเรียนเกี่ยวกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กระบวนการตรวจสอบการขนส่งสินค้าที่เข้มงวดแตกต่างกัน โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเคอร์ฟิว ทำให้ผู้ที่ขนส่งสินค้าส่วนใหญ่เกิดความเดือดร้อน และเพราะไม่มีความสะดวกในการขนส่ง ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ฝากเรื่องนี้เอาไว้ และกระทรวงพาณิชย์เองก็พร้อมรับว่า จะไปร่วมกับหน่วยงานต่างๆ หาทางแก้ปัญหาให้ประชาชนต่อไป

ดังนั้น ในที่ประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้มอบหมาย ให้หน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และฝ่ายความมั่นคง ร่วมกันหาทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่จำเป็นต้องขนส่งสินค้าข้ามจังหวัดในช่วงที่มีการเคอร์ฟิว หลังพบการร้องเรียนจากผู้ประกอบการธุรกิจหลายรายว่า แต่ละจังหวัดมีมาตรการการตรวจสอบไม่เหมือนกัน ทำให้การขนส่งสินค้าไม่สะดวก โดยเฉพาะสินค้าที่สูญเสียง่าย เช่น น้ำพริก หรือสินค้าเกษตร ดังนั้นจึงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรีบไปหาทางแก้ปัญหาโดยเร็ว

ขณะเดียวกันในที่ประชุมครม.ยังรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีผลการประชุมสำคัญ เรื่องแรกเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มาตรการการกีดกันการเคลื่อนย้ายพรมแดน ควรขึ้นอยู่กับพิจารณาตามสาธารณสุข ไม่ควรมีการจำกัดการค้าในภูมิภาคโดยไม่จำเป็น รวมถึงได้ข้อตกลงร่วมกันเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาด

สหรัฐฯติดเชื้อพุ่ง792,938คน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา ระบุว่า มีผู้ติดเชื้อสะสม 792,938 คน ผู้เสียชีวิตสะสม

42,518 คน ขณะที่รักษาหาย 72,389 คน

ตุรกีพุ่งขึ้นกว่า4,600คนในรอบ24ชม.

นายเรเจป ไตยิป แอร์โดอัน ประธานาธิบดีตุรกี เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 4,674 คนในรอบ 24 ชั่วโมง นับว่าเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมากจากเดิมเฉลี่ย 4,000 คนต่อวัน ส่งผลให้ตุรกีมีผู้ป่วยสะสม 90,980 คน เสียชีวิต 2,140 ราย ขณะนี้ ตุรกีเป็นประเทศที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 มากที่สุดเป็นอันดับ 7 ของโลก รองจากสหรัฐฯ, สเปน, อิตาลี, ฝรั่งเศส, เยอรมนี และสหราชอาณาจักร

ก่อนหน้านี้ ตุรกีรณรงค์ให้ประชาชนทำตามข้อแนะนำเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม ปิดโรงเรียน ระบุเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศชั่วคราว ห้ามชุมนุมในสถานที่สาธารณะและการชุมนุมเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา บังคับให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่สาธารณะ ตลาด และเมื่อใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถประจำทาง และรถไฟ พร้อมมาตรการเคอร์ฟิวระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากนี้ ตุรกีจะเริ่มทำการผลิตเครื่องช่วยหายใจ แทนการนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อส่งมอบเครื่องช่วยให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

นิวซีแลนด์ผ่อนมาตรการปิดเมือง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นางจาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ประกาศผ่อนปรนมาตรการปิดเมือง พร้อมกับกล่าวขอบคุณประชาชนที่ร่วมมือร่วมใจช่วยกันหยุดยั้งวิกฤติการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 ที่เป็นเสมือนระเบิดที่ควบคุมไม่ได้

การผ่อนปรนมาตรการปิดเมืองจากระดับ 4 เป็นระดับ 2 ในวันที่จันทร์หน้าจะมีผลให้ธุรกิจบางประเภทเปิดทำการได้ โรงเรียนสามารถเปิดการเรียนการสอน และข้อจำกัดการเดินทางจะได้รับการผ่อนปรนด้วยเช่นกัน

นิวซีแลนด์ได้รับการชื่นชมจากการตัดสินใจอย่างรวดเร็วใช้มาตรการเข้มงวดในการยับยั้งการระบาดของโควิด-19 โดยนิวซีแลนด์ซึ่งมีประชากร 5 ล้านคน มีจำนวนผู้ติดเชื้อ 1,440 ราย เสียชีวิต 12 ราย และมีติดเชื้อรายใหม่เมื่อวานนี้เพียง 9 ราย

ทั่วโลกป่วยเฉียด2.5ล้าน

ขณะที่สถานการณ์ทั่วโลก 208 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ มีผู้ติดเชื้อรวมแล้ว ตามการรายงานของเว็บไซต์ worldometers.info/coronavirus/ ณ เวลา 17.30 น. ของวันที่ 21 เม.ย. 63 (เวลาไทย) มีแล้วทั้งสิ้น 2,498,474 ราย เสียชีวิต 171,332 รักษาหายกลับบ้านแล้ว 657,808 คน

โดย 10 อันดับยอดผู้ป่วยสะสมของโลก อันดับที่ 1 ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา 792,938

สยามกีฬา

Siam Sport
Circulation: 250,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 22 เมษายน 2563

ปีที่: 36

ฉบับที่: 12833

หน้า: 1(บนขวา), 8, 9

Col.Inch: 285.45 Ad Value: 356,812.50

PRValue (x3): 1,070,437.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ลดอุปถัมภ์ติดเชื้อแค 19 มาตรการอยู่บ้านเพื่อชาติได้ผลน่าพอใจ

ราย, อันดับ 2 สเปน 204,178 คน, 3. อิตาลี 181,228 คน, 4. ฝรั่งเศส 155,383 คน, 5.เยอรมัน 147,065 คน, 6.สหราชอาณาจักร 124,743 คน, 7. ตุรกี 90,980 คน, 8. อิหร่าน 84,802 คน, 9. จีน 82,758 คน และ 10. รัสเซีย 52,763 คน ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 55 ของโลก